



ประกาศโรงเรียน

เรื่องรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบาเจาะได้ดำเนินการตาม นโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

ด้านที่ ๑ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน

การวางแผนกำลังคน

วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทางโรงเรียนบาเจาะ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๔ คน

การสรรหา

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบาเจาะมีข้าราชการครูอยู่ในระดับนี้ต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน ๑ อัตรา มี การวางแผนกำลังคนให้ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยขอบรรจุหรือรับย้าย จำนวน ๕ ตำแหน่ง

การเลื่อนเงินเดือน

โรงเรียนบาเจาะได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีละ ๒ ครั้ง และดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ ๑ ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน โดยปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินระดับดีเด่น

ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร

ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒ ครั้งต่อปีและมีการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องพบว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการคิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๐๙ แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน

ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ

ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร โรงเรียนได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับ วิทยฐานะสูงขึ้นโดยมอบช่อดอกไม้ตอนกิจกรรมเข้าแถว มี

จำนวน ๓ คน ประชุมครูประจำเดือน จำนวน ๔๔ คน เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลหรือคลอดบุตร มี จำนวน ๒ คน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนำกระเช้าไปเยี่ยม จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ทุกปี โรงเรียนให้ความสำคัญแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของ ครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิ ประโยชน์อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายภทศศักดิ์ หนูเกิด)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบาเจาะ